
 

 

กยท.ลุยลงพื้นที่ฟื้นฟูสวนยางหลังน้้าลด 

 นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) พร้อมคณะ ลงพื้นท่ี จ.
นครศรีธรรมราช เพื่อมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกรณี
สวนยางประสบภัยตามระเบียบสวัสดิการชาวสวนยางมาตรา 49 (5) พร้อมระบุว่า การลงพื้นท่ี
ครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือชาวสวนยางท่ีประสบภัยน้้าท่วมในเบ้ืองต้น เนื่องจากปลายปีท่ีผ่านมาเกิด
ปัญหาน้้าท่วมหนักในพื้นท่ีภาคใต้เป็นระยะเวลานานต่อเนื่องประมาณ 2 เดือนเศษ ท้าให้สวนยาง
ภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นท่ีปลูกยางมากท่ีสุดได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างกว่า 7 แสนไร่ เกษตรกร
ชาวสวนยางได้รับความเดือดร้อนหลายหมื่นครัวเรือน 

 ท้ังนี้ยางพาราเป็นพืชท่ีสามารถทนน้้าท่วมขังได้เป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งขึ้นอยู่กับอายุของต้น
ยางด้วย ฉะนั้นในช่วงท่ีผ่านมา กยท.ได้เร่งลงพื้นท่ีส้ารวจสวนยางท่ีได้รับความเสียหายหลังจากน้้า
ลดและเข้าสู่สถานการณ์ปกติในทุกพื้นท่ีพบว่ามีพ้ืนท่ีสวนยางจมน้้า และสวนยางเกิดความเสียหาย
ไม่สามารถให้ผลผลิตได้ในเบ้ืองต้นประมาณ 32,655 ไร่ และมีเกษตรกรชาวสวนยางท่ีได้รับความ
เดือดร้อนจ้านวน 3,913 ราย ซึ่งเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบในครั้งนี้จะได้รับเงินสวัสดิการเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อน รายละ 3,000 บาท 

 

 

 

 



 

กยท.เยียวยาชาวสวนยางภาคใต้-มั่นใจราคายางปีนี้สูงขึ้น 

 

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรชาวสวนยางที่ประสบอุกทกภัยในพื้นที่ 10 จังหวัด
ภาคใต้ รายละ 3,000 บาท ชี้ทิศทางราคายางพาราในปีนี้จะสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 

 วันน้ี ( 6 มี.ค.2560 ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกษตรกรชาวสวนยางน้ายางแผ่นรมควัน เข้ามาจ้าหน่ายภายในตลาด
กลาง จ.นครศรีธรรมราช แม้จะมีปริมาณน้อยกว่าปีท่ีผ่านมา เนื่องจากพ้ืนท่ีสวนยางพาราเสียหายจากน้้าท่วมกว่า 3,000 ไร่ 
แต่ราคายางแผ่นรมควันยังมีราคาสูงกว่าปีท่ีมาผ่านมา ท้าให้เกษตรกรชาวสวนยางใน จ.นครศรีธรรมราช เร่งผลิตยางแผ่น
ออกมาจ้าหน่ายเป็นจ้านวนมาก 

 นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)  เปิดเผยว่า ภายหลังจากสถานการณ์อุทกภัยใน
ภาคใต้เข้าสู่ภาวะปกติ การซื้อขายยางพาราได้กลับมาคึกคักอีกครั้ง ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าราคายางพาราในปีนี้จะดีขึ้นกว่า
ปีท่ีผ่านมา 

 ส้าหรับมาตรการการช่วยเหลือชาวสวนยางท่ีได้รับผลกระทบจากน้้าท่วม คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ได้
อนุมัติงบประมาณการจ่ายเงินเงินช่วยเหลือรายละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินกว่า 11 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือชาวสวนยาง 10 
จังหวัดภาคใต้ โดยแบ่งการช่วยเหลือตามอายุต้นยาง เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตั้งแต่ 0-2 ปีครึ่ง เป็นยางเล็กโอกาสเสียหายสูง 
กลุ่มอายุยาง 2 ปีครึ่ง ถึง 7 ปี คือก่อนเปิดกรีด และกลุ่มที่เปิดกรีดแล้ว 

 ทั้งนี้ กรณียางท่ีกรีดได้แล้วและได้รับเสียหาย สามารถขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนตาม
หลักเกณฑ์ของ กยท.ไร่ละ 16,000 บาท ส่วนกลุ่มยางเล็ก ซึ่งอยู่ระหว่างให้การปลูกแทน กยท.จะด้าเนินการเร่งจัดงวดงาน
เพื่อปลูกใหม่ต่อไป 

 

 

 



 

วันท่ี  6  ม.ีค.  60 

หัวข้อข่าว  ภาพข่าว: กยท. ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบ

อุทกภัยภาคใต ้

 

 

ภาพข่าว: กยท. ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต ้

 

 

กรุงเทพฯ--6 มี.ค.--การยางแห่งประเทศไทย 

การยางแห่งประเทศไทยน้าโดย นายพูลสุข อุเทนพันธ์ ผู้อ้านวยการส้านักผู้ว่าการ พร้อมด้วย
พนักงาน เป็นผู้แทนมอบเงินช่วยเหลือในโครงการ กยท. รวมน้้าใจช่วยภัยน้้าท่วมภาคใต้ เป็นเงิน
จ้านวน 500,000 บาท ให้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อน้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
โดยมี    นายสุรพงษ์ เจียสกุล   รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นผู้รับมอบเงินบริจาค 
ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

 

 

 

 



 

วันท่ี  28  ก.พ.  60 
หัวข้อข่าว  บอร์ด  กยท. อนุมัติงบประมาณจ่ายเงินสวัสดิการ
เพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2560 

 

บอร์ด  กยท. อนุมัติงบประมาณจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2560 
พร้อม เร่งจ่ายเงินชาวสวนยาง บรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยภาคใต้ เร็วที่สุด 

 

      

 

กรุงเทพฯ--28 ก.พ.--การยางแห่งประเทศไทย 

          เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย มีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณตามหลักเกณฑ์
และวิธีการใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ.2560 โดยอนุมัติงบประมาณการจ่ายเงิน
มาตรา 49 (5) ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่
เกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย จนท้าให้สวนยางเกิดความเสียหาย ซึ่งจะด้าเนินการมอบเงินให้
เกษตรกรที่สวนยางพาราเกิดความเสียหายรายละ 3,000 บาทโดยเร็วที่สุด 

 

 



 ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตั้งแต่เกิดอุทกภัยในพื้นท่ีภาคใต้ได้
ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ และรายได้ของเกษตรกรชาวสวนยางเป็นอย่างมาก ซึ่ง กยท. ลงพื้นที่ให้
ความช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ทั้งการแจกถุงยังชีพ การจัดตั้งศูนย์ "กยท.รวมน้้าใจช่วย
ภัยน้้าท่วมภาคใต"้ รวมเป็นมูลค่ากว่า 1,550,000 บาท แจกจ่ายให้เกษตรกรในพ้ืนที่ประมาณ 10,000
ครัวเรือน และขณะนี้ สถานการณ์ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ กยท. จึงได้เร่งส้ารวจและรวบรวมข้อมูลสวนยางที่
ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย ส่งผลให้ต้นยางได้รับความเสียหาย ไม่สามารถให้ผลผลิตยางได้ ซึ่ง
ยางพาราเป็นพืชที่สามารถทนน้้าท่วมขังได้เป็นระยะเวลาหนึ่ง แต่ขึ้นอยู่กับอายุของต้นยางด้วย ฉะนั้น การ
ส้ารวจพื้นที่สวนยางที่ได้รับความเสียหาย พบว่ามี 10 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
มีเกษตรกรที่ประสบภัย จ้านวน 800 ราย เนื้อท่ีประสบภัย 3,624 ไร่ พัทลุง มีเกษตรกรที่ประสบภัย จ้านวน 
223 ราย เนื้อท่ีประสบภัย 1,415 ไร่ สุราษฎร์ธานี มีเกษตรกรที่ประสบภัย จ้านวน 616 ราย เนื้อท่ีประสบภัย 
8,319 ไร่ ชุมพร มีเกษตรกรที่ประสบภัย จ้านวน 5 ราย เนื้อท่ีประสบภัย 23 ไร่ ปัตตานี มีเกษตรกรที่ประสบ
ภัย จ้านวน 80 ราย เนื้อท่ีประสบภัย 392 ไร่ ตรัง มีเกษตรกรที่ประสบภัย จ้านวน 805 ราย เนื้อท่ีประสบภัย 
7,631 ไร่ กระบี่ มีเกษตรกรที่ประสบภัย จ้านวน 122 ราย เนื้อท่ีประสบภัย 272 ไร่ นราธิวาส มีเกษตรกรที่
ประสบภัย จ้านวน 79 ราย เนื้อท่ีประสบภัย 481 ไร่ ยะลา มีเกษตรกรที่ประสบภัย จ้านวน 89 ราย เนื้อท่ี
ประสบภัย 162 ไร่ และสงขลา มีจ้านวนเกษตรกรที่ประสบภัย จ้านวน 138 ราย เนื้อท่ีประสบภัย จ้านวน 
677 ไร่ 

 ผู้ว่าการ กยท. กล่าวเพ่ิมเติมว่า คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นความส้าคัญในการ
เร่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรชาวสวนยาง จึงมีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณตามหลักเกณฑ์
และวิธีการใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2560 โดยอนุมัติงบประมาณการจ่ายเงิน
มาตรา 49 (5) ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
ของเกษตรกรชาวสวนยางที่ประสบอุทกภัยในเบื้องต้น จ้านวนทั้งสิ้น 3,913 ราย มีเนื้อที่สวนยางที่ประสบ
อุทกภัย 32,655 ไร่ ด้วยการมอบเงินช่วยเหลือ รายละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,739,000 บาท 

 "กยท. ทุกจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย จะต้องเร่งด้าเนินการตามขั้นตอนการใช้จ่ายเงิน
สวัสดิการให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางรายละ 3,000 บาท ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางท่ีขึ้นทะเบียนกับ 
กยท. และได้แจ้งความเสียหายให้เร็วที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงฤดูกาลปิดกรีด" 
ดร.ธีธัช กล่าว 

 

 

 



 

วันท่ี  6  ม.ีค.  60 
หัวข้อข่าว  ภาพข่าว: กยท. ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยภาคใต ้

 
 

ภาพข่าว: กยท. ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต ้

 
กรุงเทพฯ--6 มี.ค.--การยางแห่งประเทศไทย 

 

          การยางแห่งประเทศไทย   น้าโดย   นายพูลสุข อุเทนพันธ์ ผู้อ้านวยการ

ส้านักผู้ว่าการ พร้อมด้วยพนักงาน เป็นผู้แทนมอบเงินช่วยเหลือในโครงการ  กยท. รวม

น้้าใจช่วยภัยน้้าท่วมภาคใต้   เป็นเงินจ้านวน 500,000 บาท    ให้แก่กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์  เพื่อน้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  โดยมีนายสุรพงษ์  เจียสกุล รอง

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้รับมอบเงินบริจาค ณ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 

 

 

 

 



 

วันท่ี  6  ม.ีค.  60 

หัวข้อข่าว  ตลาดกลางยางพารา ชูมาตรฐานและความเป็น

ธรรม พร้อมพัฒนาสู่ตลาดระดับสากล 

 
 

ตลาดกลางยางพารา ชูมาตรฐานและความเป็นธรรม พร้อมพัฒนาสู่ตลาดระดับสากล 

      

                                                                      ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประทศไทย 

“การยางแห่งประเทศไทยชูตลาดกลางยางพารา เป็นตลาดซื้อขายยางท่ีมีระบบมาตรฐาน ท้ังการ

ก้าหนดราคารับซื้อยางด้วยความเป็นธรรม และคุณภาพสินค้าซึ่งผู้ซื้อยางในตลาดมั่นใจในการ
กระบวนการคัดแยกคุณภาพยาง พร้อมเตรียมวางแนวทางพัฒนาตลาดเชื่อมโยงเข้ากับ

ตลาด RRM เพื่อยกระดับตลาดกลางยางพาราสู่สากล”   

 ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประทศไทย กล่าวว่า กยท. มีส้านักงานตลาดกลางยางพารา 
จ้านวน 6 แห่ง ด้าเนินการตามยุทธศาสตร์พัฒนายางพารา พ.ศ. 2552 -2556 กลยุทธ์พัฒนาระบบตลาดทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ให้บริการตลาดซื้อขายยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันในระบบตลาดปัจจุบัน (Spot 
Market) และตลาดข้อตกลงส่งมอบจริง (Forward Market) ถือเป็นตลาดที่รวมผู้ขายเป็นจ้านวนมากท้าการ
ซื้อขายยางหลายชนิดก็ได้ มีกฎระเบียบชัดเจนส้าหรับผู้ซื้อ และผู้ขายต้องปฏิบัติตาม  
ส่วนตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค (RRM) เป็นตลาดที่ลักษณะใกล้เคียงกับตลาดปลายทาง (Terminal) 
ซึ่งสินค้าในตลาด RRM ต้องเป็นสินค้ายางส้าเร็จ มีการอัดเป็นก้อน หรือท้าเป็นยางรมควันอัดก้อน พร้อมที่จะ
ส่งสินค้าไปสู่ท่าเรือเมื่อมีการสั่งซื้อและท้าสัญญาร่วมกัน 
 
 ปัจจุบัน กยท. ได้ด้าเนินการเชื่อมโยงตลาดท้องถิ่น และตลาดกลางยางพารา ซึ่งเป็นตลาดค้าขาย
ระหว่างเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และกลุ่มผู้ผลิต บริษัทผู้ส่งออกหรือแปรรูปเพื่อส่งออก สามารถท้าการค้า



กับบริษัทผู้ซื้อยางรายใหญ่ในต่างประเทศโดยตรง เช่น บริษัทล้อยางรายใหญ่ของโลก จึงเป็นการเชื่อมโยงให้
เห็นว่าผลผลิตยางที่ออกมาจะต้องมีทางออกสู่ตลาดที่ชัดเจน 
 
 ดังนั้น แนวทางพัฒนาตลาดยางกลางยางพารา โดยการเชื่อมโยงตลาดกลางยางพาราเข้ากับ
ตลาด RRM ซึ่งเป็นแนวทางท่ีประเทศไทยท้าร่วมกันกับอีก 2 ประเทศคือ  ประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย 
โดยได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติ โดยตลาด RRMเป็นตลาดรูปแบบ spot 
trading เป็นตลาดซื้อขายจริงและส่งมอบจริง ตลาดแรกของโลก 
 
 สินค้าท่ีจะเพ่ิมเติมลงในในระบบซื้อขายตลาด RRM นอกเหนือจากยางแท่ง และยางแผ่น คือ น้้ายาง 
เพราะน้้ายางจะสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการใช้จริง และสะท้อนตัวราคาได้ในอนาคต ซึ่งเป็นผลดีต่อ
เกษตรกรอย่างแน่นอน 
 ทั้งนี ้ตลาดกลางยางพาราจะต้องด้าเนินการรับซื้อยางแผ่นรมควันอัดก้อนหรือยางลูกขุนด้วย  
นอกเหนือไปจากการรับซื้อยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันอย่างในปัจจุบัน หรืออาจเป็นการส่งยางในตลาด
กลางไปยังโรงรมใกล้เคียงเพื่ออัดก้อนเป็นยางลูกขุนก็จะสามารถเข้าไปเป็นสินค้าในตลาดปลายทาง
(Terminal) อย่างตลาด RRM ได้ 
 นอกเหนือไปจากนี้ กยท. ยังมีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มสหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกรที่
มีโรงงานรมควันและอัดก้อนเป็นยางลูกขุนผ่านมาตรฐาน GMP เพ่ือให้สามารถน้ายางเข้าไปขายในระบบ
ตลาด RRM ได ้ 

      
 

 “ส้าหรับตลาดกลางยางพาราเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง   โดยตลาด
กลางยางพาราถือได้ว่าเป็นตลาดที่มีระบบการซื้อขายซึ่งมีมาตรฐานและเปิดให้มีการแข่งขันได้อย่างเสรี” 
 
 “การที่มีตลาดกลางยางพาราตั้งอยู่ในพื้นท่ีปลูกยางและมีเกษตรกรประกอบอาชีพท้าสวนยางสวนยาง
จ้านวนมาก จะถือเป็นการช่วยยกระดับราคายางในตลาดท้องถิ่นให้สูงขึ้น เนื่องจากมีตลาดท้องถิ่นหลายๆ แห่ง 
ที่ใช้ราคาของตลาดกลางยางพาราเป็นราคาอ้างอิงในการตั้งราคา เป็นผลดีต่อเกษตรกรที่จะสามารถขาย



ผลผลิตยางพาราได้ในราคาที่เป็นธรรม ไม่ถูกกดราคาจากบริษัทรับซื้อยางรายย่อยๆ ในท้องถิ่น และช่วย
ยกระดับมูลค่าเพ่ิมที่เกษตรกรจะได้รับจากการขายยาง” 
 
 “ในขณะที่ผู้ซื้อยางที่เข้ามาประมูลยางจากตลาดกลางจะได้สินค้าท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  เนื่องจาก
ตลาดกลางยางพาราจะคัดคุณภาพยางโดยแบ่งชั้นคุณภาพยางเป็นมาตรฐานที่ชัดเจน” ดร.ธีธัช กล่าว  
 
 ผู้ว่าการ กยท. กล่าวเพ่ิมเติมว่า กยท. มีแนวโน้มในการขยายการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราภาคเหนือ 
ซึ่งภาคเหนือเป็นพื้นท่ีปลูกยางใหม่ของไทย ประมาณ 789,762 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 113,012 ตันต่อป ีและมีกลุ่ม
หรือสถาบันเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนกับ กยท. ทั้งสิ้น 55 แห่ง 
 
 ทั้งนี ้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นท่ีภาคเหนือเผชิญกับสภาพปัญหาด้าน
ราคา ซึ่งเกษตรกรจะขายยางได้ราคาต่้ากว่าภาคอ่ืนๆ 
 
 ในขณะเดียวกัน หากสถานการณ์ราคายางตกต่้า ก็ประสบกับขาดจุดรับซ้ือผลผลิต ไม่สามารถ
ขายผลผลิตได้ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ กยท. เห็นว่าการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราภาคเหนือ เป็นการพัฒนา
ห่วงโซ่ยางพาราของพื้นที่ให้เป็นระบบ และเป็นธรรมทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 


